

Số: ~~4070~~/BQP-KHĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2017

V/v nguồn vốn rà phá bom mìn, vật nổ
tại tỉnh Quảng Trị

Kính gửi: Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị

Bộ Quốc phòng nhận được Công văn số 324 CV/TU ngày 07/01/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 504 hỗ trợ nguồn vốn 20 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Trị để thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ tại Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau:

- Cơ bản nhất trí với kiến nghị và đề xuất của Tỉnh ủy Quảng Trị tại công văn số 324 CV/TU ngày 07/01/2017 và các ý kiến đề xuất trực tiếp tại cuộc họp ngày 15/3/2017 giữa tỉnh Quảng Trị (đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch tỉnh) và Bộ Quốc phòng (đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng).

- Trong Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2016 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có nội dung: *Triển khai thực hiện công tác rà phá bom mìn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ưu tiên các địa phương có mật độ ô nhiễm bom mìn cao tại Miền Trung, Tây Nguyên và các khu vực biên giới phía Bắc, Tây Nam đạt khối lượng diện tích khoảng 200.000 ha.*

Ngày 28/3/2017, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 164/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam và công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng hoàn chỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình 504 giai đoạn 2016-2020 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Về cơ chế tài chính và thực hiện dự án, giao Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn trong số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 để thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó ưu tiên những địa phương ô nhiễm nặng như Quảng Trị, Hà Giang, Quảng Nam...

- Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2016 - 2020 đã được Bộ Quốc phòng hoàn chỉnh và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khi Kế hoạch được phê duyệt, Bộ Quốc phòng với vai trò là Cơ quan tổng hợp và quản lý, điều phối thực hiện kế hoạch sẽ ưu tiên báo cáo, đưa các kiến nghị của tỉnh Quảng Trị vào Kế hoạch thực hiện, đồng thời sẽ làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn trong số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 để thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên đề nghị tỉnh Quảng trị thực hiện rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và gắn việc rà phá bom mìn với các dự án cụ thể, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- D/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, THBĐ; NdSon5b.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh